

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /TTYT - CV

V/v hướng dẫn triển khai phần mềm khai
báo Y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch
COVID-19 bằng mã QR

Thiệu Hóa, ngày 09 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 861/CV-BCĐ ngày 07/3/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai ứng dụng phần mềm khai báo y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng mã QR;

Để giúp cơ quan y tế chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm bệnh COVID-19, giúp cho việc ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly và dập dịch có hiệu quả cao nhất. Giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hóa yêu cầu trưởng trạm Y tế triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo, tham mưu cho UBND xã, thị trấn về sự cần thiết của việc triển khai khai báo y tế toàn dân qua các ứng dụng: Tokhaiyte; NCOVI; Bluzone. Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, khuyến khích tất cả cán bộ và người dân khai báo y tế bằng các ứng dụng trên thông qua mã QR Code cá nhân, nhằm cung cấp thông tin y tế cá nhân để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được nhanh chóng, kịp thời.

2. Trưởng trạm Y tế tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo thẩm quyền quản lý tại địa phương (bao gồm: trường học, công ty, siêu thị, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, các phương tiện vận chuyển công cộng...) đẩy mạnh sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh, sử dụng mã QR Code cho đơn vị mình tại địa chỉ <https://tokhaiyte.vn>; Các đơn vị thực hiện việc in và dán hướng dẫn khai báo y tế bằng QR Code ở vị trí phù hợp tại đơn vị mình (nơi đông người ra vào, bảo đảm kiểm soát được). Đồng thời thực hiện kiểm soát việc vào ra cơ quan, đơn vị hàng ngày đối với khách đến và đi thông qua mã QR Code khi sử dụng một trong các phần mềm: Tokhaiyte; NCOVI; Bluezon.

3. Hướng dẫn tất cả cán bộ, nhân viên trạm Y tế và người dân cách tải, cài đặt và sử dụng các ứng dụng: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluzone về điện thoại hoặc máy tính bảng, tiến hành khai báo các thông tin y tế để tạo mã QR code, (có hướng dẫn cài đặt và sử dụng kèm theo).

4. Tiếp nhận thông tin khai báo y tế của những người về từ các vùng dịch trong nước, từ nước ngoài về, lập danh sách báo cáo về Khoa KSDB và HIV/AIDS của Trung tâm Y tế hàng ngày đúng thời gian quy định và kịp thời.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ, các trạm liên hệ bộ phận kỹ thuật đầu mối tokhaiyte. Đ/c Lưu Thế Anh. SĐT: 0974328879 - Đ/c Nguyễn Bá Hùng. SĐT: 0915211112

Nhận được công văn này, đề nghị Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn khẩn trương triển khai, thực hiện tốt các nội dung trên, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);

- Lưu: VT, KSDB.



Lê Lương Khang